

TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ Chung sức xây dựng VĂN MINH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN MỚI

Với phương châm hành động "Mỗi thanh thiếu nhi một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn, hội một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới", những năm qua, tuổi trẻ thành phố Thái Bình đã và đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò tiên phong trong xây dựng đô thị hiện đại, văn minh và nông thôn mới thành công.



Đoàn viên thanh niên, học sinh thành phố tham gia vệ sinh môi trường.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đoàn thanh niên trong việc chung sức xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới, Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai thực hiện kế hoạch "Thanh thiếu nhi thành phố Thái Bình tham gia xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới" với các hoạt động trọng tâm như: thực hiện công trình, phần việc thanh niên; đóng góp ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa, cải tạo hạ tầng nông thôn; phát triển kinh tế; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn; vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi... 5 năm qua (2012 - 2017), các cấp bộ đoàn thành phố tích cực tham gia các hoạt động, xây dựng các mô hình "Góc phố xanh", "Tuyến đường thanh niên tự quản"... thành lập các đội thanh niên xung kích bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Toàn thành phố đã tổ chức được hơn 300 buổi ra quân thu hút gần 5.000 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia thực hiện được 14 công trình cấp thành phố, 425 công trình, phần việc cấp cơ sở, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Đoàn thanh niên các cấp còn tích cực tạo nguồn lực và có các



Tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

hình thức hỗ trợ đoàn viên, hội viên sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Đến nay, toàn thành phố có 13 trang trại, 370 cơ sở sản xuất, kinh doanh do thanh niên làm chủ cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Các hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được lực lượng thanh niên hăng hái tham gia và đạt kết quả tích cực. 5 năm qua, thành phố có hơn 900 ĐVTN hăng hái lên đường

nhập ngũ, luôn bảo đảm chỉ tiêu giao quân. Nhiều chương trình, cuộc vận động của các cấp bộ đoàn, hội, đội hướng về biển đảo như "Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương", "Góp đá xây dựng Trường Sa", "Tháng 3 biên giới"... thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo thanh thiếu nhi và nhân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn còn chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức

trách nhiệm của ĐVTN trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tổ chức cho ĐVTN ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ; thành lập và duy trì hoạt động của các mô hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm an toàn giao thông tại các ngã tư, công trường; xây dựng 25 tuyến đường thanh niên tự quản; 100% trường học tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông... qua đó góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi và cách ứng xử của mọi người

khi tham gia giao thông, từng bước xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông. Thông qua các hoạt động như ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn đã tổ chức cho ĐVTN tham gia trồng và bảo vệ cây xanh, xóa các điểm đen về môi trường, làm sạch dòng sông, thu gom rác thải... góp phần tích cực bảo vệ và cải thiện môi trường.

Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của ĐVTN ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hằng năm, Đoàn Thanh niên thành phố phát động các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa đông, tiếp sức mùa thi, ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác với các hoạt động khuyến học, hỗ trợ đỡ đầu học tập cho học sinh vùng cao; giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa... Trong 5 năm, thành phố đã tổ chức 26 đợt thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.900 lượt cựu thanh niên xung phong, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây 1 nhà tình nghĩa, tặng trên 300 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 120 triệu đồng; tặng hàng nghìn bộ quần áo ấm, sách vở cho trẻ em vùng cao, trẻ em vùng bị thiên tai và tặng gần 1.000 chiếc bánh chưng, hàng trăm suất quà cho bệnh nhân Bệnh viện Phong - Da liễu Văn Mòn. Hoạt động hiến máu tình nguyện được Đoàn Thanh niên thành phố duy trì mỗi năm hai đợt, đã tham gia hiến gần 700 đơn vị máu, qua đó giúp đỡ nhiều người bệnh cần máu qua cơn nguy kịch.

Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, tổ chức đoàn các cấp của thành phố tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp với tình hình thực tế địa phương góp phần xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới, trong đó tập trung các nội dung trọng tâm như: thanh niên tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động văn minh, thanh lịch là nếp sống đẹp của ĐVTN; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phối hợp xây dựng các dự án bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự khu vực nông thôn; duy trì và phát triển các mô hình tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình thần tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

THIỆU MINH QUYNH
(Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn)

Ông Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình



Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố đã ghi dấu những thành tích đáng khích lệ. Tuổi trẻ thành phố đang dần khẳng định được vị thế và uy tín trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và của tổ chức đoàn, được lãnh đạo các cấp và dư luận xã hội đánh giá cao. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tổ chức đoàn các cấp trên địa bàn thành phố cần quan tâm hơn nữa đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi; phát huy vai trò của thanh niên trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào cuối năm 2017.

Chị Đặng Thị Chiên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn



Thời gian qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố có nhiều đổi mới từ nội dung đến hình thức hoạt động, tạo chuyển biến rõ nét trên mọi mặt công tác. Tổ chức đoàn các cấp của thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua, hoạt động sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, điển hình là xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, chung sức xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Thời gian tới, tổ chức đoàn các cấp cần tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Tuổi trẻ thành phố Thái Bình chung sức xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới", chủ động xung kích đảm nhận thực hiện các chương trình, phần việc cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đóng góp thiết thực cùng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố Thái Bình phát triển toàn diện.

Anh Trần Văn Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình)



Đông Thọ về đích nông thôn mới cuối năm 2014, đóng góp vào kết quả chung của địa phương, đoàn viên thanh niên trong xã đã tham gia giải phóng mặt bằng, xây mới và nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, tu sửa sân chơi cho thanh thiếu nhi... Để góp phần giữ gìn và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, Đoàn Thanh niên xã tiếp tục đảm nhận các công trình, phần việc cụ thể như phụ trách các tuyến đường, xây dựng mô hình tự quản vệ sinh môi trường, thành lập các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ; không ngừng sáng tạo trong lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống...

Chị Trương Thị Kiều Anh, đoàn viên phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình)



Hiện nay, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố thu hút đông đảo lực lượng lao động là đoàn viên thanh niên ở khắp các địa phương trong tỉnh. Do làm việc xa nhà nên các bạn cư trú ngay trên địa bàn thành phố và không có điều kiện sinh hoạt đoàn tại địa phương. Chính vì vậy, tôi mong muốn, nhiệm kỳ tới, các tổ chức đoàn của thành phố có giải pháp nhằm thu hút, tập hợp lực lượng này tham gia sinh hoạt tại tổ chức đoàn của thành phố; đồng thời, tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ, chia sẻ với những bạn có khó khăn trong cuộc sống và công việc, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên thanh niên.

THANH HÀ

Anh Nguyễn Gia Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Kỳ Bá cho biết: Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh trong việc chấp hành và tham gia giữ gìn trật tự ATGT, Ban Chấp hành Đoàn phường đã triển khai các phong trào, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động. Thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, chỉ đoàn định kỳ đã phổ biến các nội dung, quy định của Luật Giao thông đường bộ và xem đó là nội dung sinh hoạt trọng tâm, thường xuyên. Mỗi cán bộ, ĐVTN còn là một tuyên truyền viên tích cực trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đến người thân trong gia đình.

Cùng với công tác tuyên truyền, Đoàn phường còn xây dựng các mô hình, tổ, đội, nhóm thanh niên tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT như đội thanh niên xung kích bảo đảm ATGT, công trường ATGT, đoạn đường thanh niên tự quản. Đội thanh niên xung kích bảo đảm ATGT được thành lập từ năm 2015 với 15 thành viên không chỉ tập trung ra quân đồng loạt vào tháng ATGT, tháng thanh niên mà còn thường xuyên hướng dẫn,

ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG KỶ BÁ Góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Tăng cường công tác tuyên truyền, thành lập các tổ, đội, nhóm tình nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), xây dựng đoạn đường thanh niên tự quản... là những việc làm cụ thể, thiết thực của Đoàn Thanh niên phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) tham gia giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn.

phân luồng, hỗ trợ người tham gia giao thông trong giờ cao điểm tại khu vực trường học, những nơi có mật độ giao thông cao; nhắc nhở học sinh và phụ huynh học sinh tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức trong việc đưa đón học sinh. Trong kỳ thi THPT quốc gia hàng năm, Đoàn phường tổ chức cho ĐVTN tham gia chương trình tiếp sức mùa thi với các hoạt động: hướng dẫn tìm nhà trọ miễn phí cho thí sinh, phụ huynh học sinh; hỗ trợ nước uống miễn phí, bữa ăn sáng cho thí sinh; xây dựng phương án phân luồng giao thông góp

phần bảo đảm giao thông được an toàn, thông suốt. Được sự hỗ trợ của Công ty Du lịch Trang Long, Đoàn phường đã tổ chức công nhân xây dựng công trình đoạn đường thanh niên tự quản dài hơn 500m, trồng thay thế gần 80 cây xanh từ đường Ngô Quyền vào khu tái định cư Kỳ Bá với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Công trình đã thu hút 60 lượt ĐVTN tham gia với hơn 200 ngày công, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng môi trường sống, để cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự ATGT trong nhân dân.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ, Ban Chấp hành Đoàn phường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát những chủ hộ kinh doanh là ĐVTN, thông báo về việc vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đồng thời vận động, tổ chức ký cam kết để các hộ tự giác di dời, tháo dỡ hàng quán, mái che, mái vẩy, biển hiệu quảng cáo không đúng quy định. Đội thanh niên xung kích bảo đảm ATGT đã duy trì hoạt động liên tục trong thời

gian hơn một tháng với 168 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 3 cuộc ra quân bóc dỡ tờ rơi quảng cáo trên các tuyến phố; kết hợp hỗ trợ người dân tháo dỡ các phần công trình vi phạm hành lang ATGT, góp phần lập lại trật tự hành lang ATGT, tạo đường thông, hè thoáng, xây dựng văn minh đô thị.

Đánh giá về vai trò của ĐVTN tham gia giữ gìn trật tự ATGT,

đồng chí Hoàng Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Bá cho biết: Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, phường đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó Đoàn Thanh niên phường luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Bên cạnh việc đảm nhận các mô hình, công trình, phần việc của thanh niên tham gia giữ

gìn trật tự ATGT, Đoàn Thanh niên phường còn phối hợp, tham mưu cho chính quyền, lực lượng chức năng giải quyết các vấn đề tồn tại trong vi phạm hành lang ATGT, đồng thời để xuất các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, góp phần kiểm chế tai nạn, ùn tắc giao thông và nâng cao văn hóa của các tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông.

THANH HUYNH



Đoàn viên thanh niên phường Kỳ Bá bóc dỡ tờ rơi quảng cáo trên các tuyến phố.